

เลขที่ 2564 - 19

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม ในประเด็นตามรายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชยามิ นารี ในประเทศไนจีเรีย

บริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ในประเด็นตาม รายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลูกเรือสัญชาติไทยจำนวน 22 ราย บนเรือชยามิ นารี (“เรือ”) ในประเทศไนจีเรีย บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้

- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทย (NDLEA) ได้ยื่นข้อกล่าวหาต่อ เรือชยามิ นารี และลูกเรือ 3 ราย (และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทฯ อีก 9 ราย) ต่อศาลสูง แห่งประเทศไนจีเรีย โดยตั้งข้อกล่าวหาว่าชนสงฆาเสพติดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนจาก NDLEA สำหรับข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งแสดงความเชื่อมโยง ระหว่างเรือ ลูกเรือทั้งสามราย และการลักลอบขนยาเสพติด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจอย่างสูงในคดีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฝ่ายบริษัทฯ ได้ และด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ กำลัง ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคดีจะจบลงโดยเร็วที่สุด
- เนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าว เรือและลูกเรือ 3 รายที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาจำเป็นต้องอยู่ในประเทศไนจีเรียต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการขอประกันตัวเรือและลูกเรือทั้งสามราย
- ไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใด ๆ ต่อลูกเรืออีก 19 รายที่อยู่บนเรือ หรือบริษัทฯ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ ทั้งนี้ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาลูกเรือทั้ง 19 รายนี้ได้ถูกกักตัวอยู่บนเรือภายใต้การควบคุมของทหารเรือไนจีเรียติด อารูฯ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการปล่อยลูกเรือเหล่านี้จากการกักขังและเพื่อให้ลูกเรือ ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไนจีเรีย

บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอญูดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอดัม คุรานา)
กรรมการบริหาร